



เลือกตั้ง อบจ.อต.

ที่ อต ๕๑๐๐๑/ว๐๑๕๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
ถนนประจักษ์มิตร อต ๕๓๐๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์

เรียน นายกองครปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ จำนวน ๑ ฉบับ
เรื่อง ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง

ด้วยผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ โดยความเห็นชอบ
ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองครการบริหารส่วน
จังหวัดอุดรดิตถ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ จึงขอส่งประกาศ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ เรื่อง ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย
หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง มาเพื่อขอความร่วมมือปิดประกาศ ณ หน่วยงานของท่าน
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายดำรงค์ ทองศรี)

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบจ. อต.

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๕๖๗๑



ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
เรื่อง ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง

ด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๓ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาเป็นต้นไป ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันเลือกตั้ง) หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายดำรงค์ ทองศรี)

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์